

เปิดหลักสูตรสอน SME



เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร ต่อยอดความรู้ ธุรกิจค้าปลีก หรือ Retail Academy สำหรับธุรกิจ SME ของไทย โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส , ผช. ศ. ดร. กฤษติยา คงสมพงษ์ พร้อมเหล่าคณาจารย์ ให้เกียรติ ร่วมเปิดงาน ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หน้ดการ

Tesco Lotus Retail Academy

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารศศปฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารศศปฐศาลา

11:00 น. **ความเป็นมาของโครงการ Tesco Lotus Retail Academy**

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

11:10 น. **หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของโครงการ Tesco Lotus Retail Academy**

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา รุ่งเรืองสุข

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ดร.สาโรจน์ พรประภา

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

อาจารย์นิคม พิศลยบุตร

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

คุณชาคริต ดีเรกวัฒน์ชัย

รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

11.30 น.-13.00 น. **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารศศปาลูศาลา**

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทสโก้ โลตัส จับมือ ศศินทร์เปิดหลักสูตร 'รีเทล อคาเดมี' ส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย

24 มกราคม 2556: เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร “ต่อยอดความรู้ธุรกิจค้าปลีก หรือ Retail Academy” เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นตามคำเรียกร้องของคู่ค้าที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญของ เทสโก้ โลตัส และ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายระหว่างกัน และได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก

หลักสูตร “ต่อยอดความรู้ธุรกิจค้าปลีก หรือ Retail Academy” เป็นหลักสูตร 5 วัน จัดขึ้น ณ อาคารศปจรรูสาธา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยในปี 2556 นี้ เทสโก้ โลตัส และสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีแผนที่จะจัดหลักสูตรนี้ 2 ครั้ง ได้แก่ ระหว่างเดือน มีนาคม และ เดือนพฤศจิกายน ซึ่งแต่ละครั้งจะสามารถรองรับคู่ค้าได้ประมาณ 30 คน

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ตลอดหลักสูตร ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของเทสโก้ โลตัส และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เรายึดมั่นในคุณค่าของเราในการสนับสนุนนักธุรกิจไทยให้เติบโต จากการสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า เราพบว่าสิ่งที่คู่ค้าต้องการให้เราช่วยก็คือการเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาในการทำธุรกิจค้าปลีก เราจึงได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นและจะเริ่มเปิดสอนในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยต่อไป”